

# สตรีปี 2002 : สตรีกับเสียงหัวเราะ

ดร.อุบลวรรณ มีชูชน

## ความสุขกับเสียงหัวเราะ

คุณหัวเราะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อหัวเราะเต็มที่ คุณอยากหัวเราะอีกไหม ลองพูดคำต่อไปนี้ให้เร็วที่สุด “ระนอง” “ระยอง” “ยะลา” คุณทราบไหม “นาอะไรที่อยู่บนฟ้า” คำตอบคือนาวาอากาศที่ขับเครื่องบิน “นกอะไรเอ๋ยมีแต่ตัวเมีย” คำตอบคือ “นกนางแอ่น” เพราะไม่เคยมี “นกนายแอ่น” คุณรู้ไหมเกาะอะไรมีความสุขที่สุด พิธีการรายการล้อเลียน “กำจัดจูดอ่อน” ถาม คำตอบที่ถูกต้องคือ “เกาะเม็กซิกัน”...ฮา! เสียงหัวเราะเป็นของประทานจากพระเจ้าและสตรีของพระเยซูคริสต์เป็นมิตรกับเสียงหัวเราะ

## ภายิตไทยกับพระวอนะพระเจ้าเรื่อง “หัวเราะ”

พจนานุกรมไทยให้ความหมายคำว่า “หัว” ซึ่งเป็นคำกริยาว่า “เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ” มีคำใกล้เคียงคือ หัวเราะ หัวร่อ ยิ้มหัว สุภายิตไทยที่เราคุ้นเคยเกี่ยวกับเรื่องหัวเราะคือ “หัวเราะทีหลังดังกว่า” ความหมายของ “หัวเราะทีหลังดังกว่า” จะพิจารณาได้จากเรื่องต่อไปนี้ซึ่งฉันทัดแปลงมาจากหนังสือ “ช่วยคุณ” ความว่า ลูกเขยคนหนึ่งซึ่งแม่ยายชอบขบขี้ให้ลูกสาวฟุ้งหยาเป็นประจำทำให้เขามีความทุกข์อยากจะทำของขวัญวันเกิดให้แม่ยายเพื่อเอาใจ เขาจึงไปที่ห้างสรรพสินค้า

ลูกค้าหนุ่ม : ผมกำลังหาซื้อของขวัญวันเกิดให้แม่ยายคุณพอจะแนะนำอะไรได้บ้างมั๊ย

พนักงานขาย : อ้อ...แผนกสินค้ามีตำหนักตราคา อยู่หน้าบัน ไคเลื่อน ชั้น 4 ค่ะ

ลูกค้าหนุ่ม : ขอบคุณที่รู้จัก พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้บันทึกพระสัญญาเกี่ยวกับเสียงหัวเราะไว้ดังนี้คือ

ท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เวลานี้เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้หัวเราะ ลูกา 6:21

พระคำตอนนี้เป็นพระคำที่ปลอบโยนคนที่ร้องไห้ทุกคน โดยเฉพาะสตรี เพราะน้ำตาที่สตรีเป็นของคู่กัน พระคำตอนนี้บอกให้เราทราบว่าไม่ช้าความทุกข์โศกและปัญหาจะผ่านไป เพราะมีวาระทุกอย่างได้ดวงอาทิตย์มีวาระ โศกเศร้าและมีวาระขึ้นบาน เป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ชีวิตมีความแตกต่างไม่ซ้ำซาก ไม่ใช่มีแต่ร้องไห้อย่างเดียว หรือหัวเราะอย่างเดียว ชีวิตมีหลายฉาก สิ่งที่ดีอีกประการหนึ่งก็คือ

พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า ท่านทั้งหลายที่หัวเราะเวลานี้ก็เป็นสุข เพราะว่าท่านจะได้ร้องไห้ พวกเราจึงสามารถหัวเราะได้ โคนไม่มีความกลางแกลงใจ

พระวจนะอีกตอนหนึ่งเกี่ยวกับเสียงหัวเราะก็คือ

คุณเกิดพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนใคร่รอบคอบ หรือคำจูนผู้กระทำความชั่วร้าย พระองค์จะทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วน และทำให้ริมฝีปากของท่านโห่ร้องเสมอ คนเหล่านั้นที่เกลียดชังเจ้าจะห่มความอับอายและเต็นท์ของคนอธรรมจะไม่มีอีกต่อไปอีกเลย” โยบ 8:20-22

พระวจนะในมัทธิว 5:43-48 บอกให้เราทราบว่าคนใคร่รอบคอบเป็นอย่างไร ท่านทั้งหลายได้ยินคำสั่งกล่าวไว้ว่า จงรักคนสนิทและเกลียดชังศัตรู ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน ทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรม แม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเหน็จอะไร ถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นมิใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเป็นคนใคร่รอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ใคร่รอบคอบ

คนใคร่รอบคอบคือ คนที่รักศัตรูของเขาและอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงเขา คนใคร่รอบคอบที่มีทัศนคติเช่นนี้จึงเป็นบุตรของพระเจ้าได้ เพราะเขาเป็นกระจกเงาสะท้อนความรักเมตตาที่มีอยู่ในพระเจ้าคนใดรอบคอบนี้พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเมื่อต้องเผชิญกับคนชั่วร้าย พระเจ้าจะอยู่ฝ่ายคนใคร่รอบคอบ พระองค์จะให้ปากของเขาหัวเราะร่วนคือหัวเราะไม่หยุด หัวเราะยาวนาน และชีวิตของคนใคร่รอบคอบจะมีความชื่นชมยินดีเพราะพระเจ้าคำจูนเขา คนที่เกลียดชังคนใคร่รอบคอบจะมีความอับอายเป็นอาภรณ์ประดับตัว เขาจะเป็นฝ่ายถอนเสาเรือนหนีคนชอบธรรม สรุปลึ้น ๆ คือ คนชอบธรรมจะหัวเราะร่วนเหมือนไข่มุกตามคำเปรียบเปรยของคนไทยโบราณ

พระธรรมที่เกี่ยวกับการหัวเราะอีกตอนหนึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมสุคีต 126

เมื่อพระเจ้าทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี

เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป

ปากของเราได้หัวเราะเต็มที

และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน

แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า

“พระเจ้าทรงกระทำการมหิพารให้เขา”

พระเจ้าทรงกระทำการมหิพารให้เรา

เรามีความยินดี สดุดี 126:1-3

พระธรรมตอนนี้หมายความว่า เมื่อพระเจ้าทรงพลิกสถานการณ์คนของพระเจ้าจะรู้สึกเหมือนฝันไปและเราจะหัวเราะอย่างเต็มที่ หัวเราะดังลั่น หัวเราะทั้งตัวและหัวใจ หัวเราะอย่างไม่อายใคร หัวเราะจนคนอื่นรู้ว่าพระเจ้าทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา

เราสามารถสรุปหลักการของการหัวเราะในพระคัมภีร์ได้ว่า

ก. เสียงหัวเราะอย่างชื่นบานเป็นของประทานจากพระเจ้า

ข. เมื่อใดที่เราร้องไห้จึงมั่นใจว่าไม่ช้าเราจะมีเสียงหัวเราะ

ค. คนที่รอบคอบจะมีเสียงหัวเราะอย่างชื่นบานเพราะพระเจ้าค้ำจุนเรา

ง. เมื่อพระเจ้าพลิกสถานการณ์ลูกของพระองค์จะหัวเราะเต็มที่ และคนอื่นได้เรียนรู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีสตรีที่ยิ่งใหญ่สองคนที่ชอบหัวเราะคือ นางซาร่าห์ และสตรีในสุภายิต 31 นางซาร่าห์หัวเราะหลังจากนางร้องไห้มายาวนาน เรื่องการเป็นหมั้น พระเจ้าทรงพลิกสถานการณ์และซาร่าห์หัวเราะเต็มที่ สุภายิตในสุภายิต 31 หัวเราะให้แก่เหตุการณ์ที่จะมาถึง เธอรู้ว่าพระเจ้าจะพลิกสถานการณ์ เธอรู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเธอ เธอหัวเราะเพราะเธอรู้ว่าเดี๋ยวจะได้หัวเราะร่วน หัวเราะเต็มที่ และได้โห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าอีกแล้ว ชีวิตนี้มันจริง ๆ ไม่น่าเบื่อเพราะปัญหามานำซึ่งเสียงหัวเราะ

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 53 ฉบับที่ 288 กันยายน – ตุลาคม 2002, หน้า 13-16